



ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์

<http://nsw-rsc.ricethailand.go.th>

54 หมู่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง นครสวรรค์ 60000 โทร 056-802644 ,056325111 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12 เดือน กันยายน ปี 2559

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 นายสุนทร โนราช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดห้วยร่วม อ.หนองบัว นครสวรรค์ โดย นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการ และเยี่ยมชมชม การให้บริการประชาชนของหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามโครงการนี้ ซึ่งศูนย์ฯ นครสวรรค์ ร่วมจัดนิทรรศการ ให้บริการศูนย์บริการชาวนา เพื่อให้คำแนะนำด้านข้าวแก่ผู้สนใจ



ระหว่างวันที่ 12 ถึง 19 กันยายน 2559 นายสุวิทย์ เผือกจิ้น นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว นครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่เกษตรตำบลในพื้นที่ ร่วมจัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายเครื่องจักรกล ครั้งที่ 2 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพผลผลิต ปี 2559 ในพื้นที่ดำเนินงานโครงการ อ.ไพศาลี อ.ท่าตะโก และ อ.หนองบัว นครสวรรค์.

โรคข้าวที่มากับฝน

ช่วงฤดูฝน สภาพอากาศที่ร้อน และมีความชื้นในอากาศสูง เป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคข้าวบางชนิด ซึ่งบางชนิดอาจรุนแรงทำให้ข้าวเสียหาย จนมีผลต่อผลผลิตข้าวได้ หากเกษตรกรไม่ทำการควบคุมและป้องกันได้ทันท่วงที

โรคไหม้ข้าว เกิดจากเชื้อรา แพร่ระบาดโดยสปอร์ของเชื้อ เข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะ ลักษณะอาการเริ่มแรกแผลฉ่ำน้ำ

กลางใบ แผลแห้งสีเข้ม รูปตา ถ้ามีอาการรุนแรงในระยะกล้า แผลขยายลามติดกัน ทำให้ต้นข้าว หงายยุบลงเป็นหย่อม หากเข้าทำลายในระยะออกกรวงมีแผลสีน้ำตาลดำที่คอรวง ข้าวไม่โน้มรวง เพราะไม่มีการสะสมแป้งที่เมล็ดข้าว

การควบคุมและป้องกัน - ไม้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง เช่น 30-0-0 หรือ 46-0-0 จะทำให้อาการของโรครุนแรงมากขึ้น

- เมื่อพบอาการของโรค 5% ของพื้นที่เพาะปลูก ฉีดพ่นสารเคมี (เชื้อสามัญ) เช่น คาร์เบนดาซิม

เบนโนมิล ไอโซโปรโทโอเลน ไตรโซคลาโซน แต่ถ้าเป็นพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรคนี้ เช่น ขาวดอกมะลิ 105 ความเสียหายจากโรครุนแรงมาก และการใช้สารเคมีเพื่อควบคุมอาจไม่ได้ผล

โรคขอบใบแห้ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย แพร่ระบาดด้วยตัวเชื้อที่ออกมาจากแผลของต้นเป็นโรค ลักษณะอาการ แผลขีดซ้ำ

เริ่มจากขอบใบลามเข้ามาหาเนื้อใบ แผลแห้งสีซีด ขยายไปตามความยาวของใบข้าว หากระบาดรุนแรงในพันธุ์ข้าวที่อ่อนแอต่อโรค และเชื้อมีจำนวนมาก ต้นข้าวจะเหี่ยวแห้งและตายทั้งต้นอย่างรวดเร็ว

การควบคุมและป้องกัน ไม้ใส่ปุ๋ยเคมีที่มีไนโตรเจนสูง และเมื่อเริ่มพบอาการของโรคในข้าวพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค เช่น กข6

ขาวดอกมะลิ 105 พิษณุโลก2ฯ ช่วงที่ฝนทิ้งช่วง ฉีดพ่นสารเคมี (เชื้อสามัญ) เช่น คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ สเตร์พโตมัยซินซัลเฟต+ออกซี

เตทตราไซคลินไฮโดรคลอไรด์ ไตรเบซิคคอปเปอร์ซัลเฟต ไม้ควรฉีดพ่นด้วยการลากสายในแปลง จะทำให้โรคแพร่กระจายมากขึ้น

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการชาวนา ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว โทรศัพท์ 056-325111 ในวันและเวลาราชการ



โรคขอบใบแห้ง



โรคไหม้ข้าว

เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์ฯ ผลิตจำหน่าย

พันธุ์	ชั้นพันธุ์ / ราคา(บาท) / กก.	การเปิดจำหน่าย
กข41	จำหน่าย / 15 บาท/กก.	มีจำหน่าย
ปท1	ขยาย / 17 บาท /กก.	สอบถามการจำหน่ายเดือนพฤศจิกายน 2559